



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โทร.1913

ที่ ศธ 0550.1/ว155

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559

เรื่อง แจ้งมติของการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 11/2559

เรียน คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย, หัวหน้าสำนักงานคณบดี, หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสถาบัน/  
สำนัก, หัวหน้างานการเงินและบัญชี หัวหน้างานพัสดุ และหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 11/2559 เมื่อวันอังคารที่  
8 พฤศจิกายน 2559 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมีมติและข้อสั่งการ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 5.1 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการเทียบตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ...

มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย หลักเกณฑ์  
และวิธีการเทียบตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ... โดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของ  
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

ระเบียบวาระที่ 5.2 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกความเข้าใจ (MOU) และบันทึกข้อตกลง (MOA)  
ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากับ Toyo University ประเทศญี่ปุ่น

มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกความเข้าใจ (MOU) และบันทึกข้อตกลง (MOA) ระหว่าง  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากับ Toyo University ประเทศญี่ปุ่น โดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของ  
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

ระเบียบวาระที่ 5.3 ขอความเห็นชอบมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2559 ในสังกัดคณะวิทยาการจัดการ  
(เพิ่มเติมฉบับที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

มติที่ประชุม เห็นชอบมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2559 ในสังกัดคณะวิทยาการจัดการ (เพิ่มเติมฉบับที่ 2) ประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ.2560 โดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ต่อไป

ระเบียบวาระที่ 5.4 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย  
การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนครศรีอยุธยา ประจำปี  
งบประมาณ 2560 พ.ศ. ....

มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การเบิก  
จ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ  
2560 พ.ศ. ... และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย

(นางสาวพรสวรรค์ คล้ายกัน)

ผู้อำนวยการกองกลาง

รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

(นางนงคราญ คงสมทรง)

ผู้บันทึกเสนอ

9/ พฤศจิกายน /2559

(นางสาวกาญจน์ทิพย์ ภิญา)

รักษาการหัวหน้างานกิจการคณะกรรมการ

9/ พฤศจิกายน /2559